



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกฎหมาย งานนิติการ โทร. 7180, 7200

ที่ อว 0602.01(25)ก-1889

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอสั่งสำเนาประกาศ

เรียน

กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี ขอสั่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด - 19) พ.ศ. 2563 ซึ่งแนบมาพร้อมนี้ มาเพื่อโปรดเวียนแจ้งให้บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบโดยด่วนต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายแสนศักดิ์ดา สุนันต์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธวิธี ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย



ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด - 19)
พ.ศ. 2563

ด้วยปรากฏว่าได้มีคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3483/2563 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22) เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้แถลงว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่น ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ขอให้สถาบันอุดมศึกษาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ใช้ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยของนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช พ.ศ. 2521 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้งดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเรียนการสอนที่มีลักษณะของการปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าทุกกิจกรรม รวมถึงการจัดกิจกรรมของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช โดยให้ดำเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแนบท้ายประกาศนี้

สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเรียนการสอนที่ได้เริ่มจัดกิจกรรมมาก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการได้ต่อไปจนแล้วเสร็จ โดยให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทางราชการและมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด

ข้อ 2 ให้สาขาวิชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมทดแทนแก่นักศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ในช่วงระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1

ข้อ 3 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอำนาจในการออกคำสั่งหรือหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้

ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยชี้ขาด ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สิ้นสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด - 19) ระลอกใหม่
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
(ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)

ความจำเป็นและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด - 19) ระลอกใหม่ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 และมีแนวโน้มของการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ จึงส่งผลกระทบต่อ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า ระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ต้องดำเนินการไปจนถึงสิ้นภาคการศึกษา

2. กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า จำแนกตามระดับการศึกษา คือ

2.1 ระดับปริญญาตรี

2.1.1 การสอนเสริม

2.1.1.1 **ที่ไม่มี**การเก็บคะแนน คือ สอนเสริมประจำภาค และสอนเสริมโดยการนัดหมาย

2.1.1.2 **ที่มีการ**เก็บคะแนน โดยบางส่วนได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว ได้แก่ สอนเสริมแบบ เก็บคะแนน สอนเสริมแบบเข้ม สอนเสริมในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช กับวิทยาลัยชุมชน (วชช.) สอนเสริมในโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (โครงการกำนันผู้ใหญ่บ้าน) กิจกรรมร่วมเรียนรู้ (ก3) และกิจกรรมพิเศษ ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1

2.1.2 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

2.1.3 กิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ

2.1.4 การสอบ

2.2 **ระดับบัณฑิตศึกษา** ได้แก่ สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต และดุขุฎิบัณฑิต การสอบปกป้อง และการอบรมพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

ผลการพิจารณา

1. งดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าทั้งหมด ที่เริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
2. เร่งประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับนักศึกษา อย่างเป็นระบบ โดยมีสถานสื่อสารองค์การเป็นหลักในการจัดทำข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ พร้อมประสานงานทีมจากสำนักทะเบียนและวัดผล ศูนย์สารสนเทศ สำนักบริการการศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษาและศูนย์วิทย์พัฒนา (ศวน.) ในการเผยแพร่ และจัดตอบผ่านทางโทรศัพท์ Email, Line และการติดต่อด้วยตนเอง ส่วนสาขาวิชาประสานงานการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทดแทนผ่านคณาจารย์และช่องทางต่าง ๆ
3. กิจกรรมที่ไม่มีการเก็บคะแนน ให้ใช้ E-Tutorials ที่มีอยู่ และจัดส่งเอกสารโสตทัศนประกอบกิจกรรมให้กับนักศึกษา
4. กิจกรรมที่มีการเก็บคะแนนทุกประเภท ให้จัดกิจกรรมทดแทน ซึ่งอาจอยู่ในรูปกระดาษ หรือออนไลน์ หรือทั้งสองลักษณะ ตามความเหมาะสม (ยกเว้น กิจกรรมพิเศษชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 ที่งดจัดเนื่องจากจะเริ่มจัดวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563) ดังตารางต่อไปนี้

ระดับ/สถานที่จัดกิจกรรม	กิจกรรมที่มีการเก็บคะแนน	กิจกรรมทดแทน
ปริญญาตรี		
จัดที่โรงเรียนประจำจังหวัด, ศูนย์วิทย์พัฒนา มธ., และศาลากลางจังหวัด (กรณีโครงการกำนันผู้ใหญ่บ้าน)	1. สอนเสริมแบบเก็บคะแนน สอนเสริมแบบเข้ม สอนเสริม ในโครงการความร่วมมือกับ วชช. สอนเสริมในโครงการกำนันผู้ใหญ่บ้าน กิจกรรมร่วมเรียนรู้ และกิจกรรมพิเศษชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 <u>ให้งดกิจกรรมแบบเผชิญหน้าที่ยังไม่ได้เริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป</u>	1.1 ทำกิจกรรมทดแทนตามคะแนนที่เหลือ โดยจัดส่งกิจกรรมทางไปรษณีย์ และมีลิงค์ให้ดาวโหลดกิจกรรมฯ 1.2 ออนไลน์ทดแทนใช้ MS Teams , Facebook Live , Line Live ฯลฯ โดยระบุช่องทางหลักเพื่อป้องกันการสับสน และสามารถติดตามข้อมูลการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ของนักศึกษาได้
จัดที่ มธ.	2. กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ <u>ให้งดกิจกรรมแบบเผชิญหน้าที่ยังไม่ได้เริ่มจัด ตั้งแต่วันที่</u>	2.1 ทำกิจกรรมทดแทนตามคะแนนที่เหลือ โดยจัดส่งกิจกรรมทางไปรษณีย์ และมีลิงค์ให้ดาวโหลดกิจกรรมฯ

ระดับ/สถานที่จัด กิจกรรม	กิจกรรมที่มีการเก็บคะแนน	กิจกรรมทดแทน
	<u>26 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป</u>	2.2 ออนไลน์ทดแทนใช้ MS Teams , Facebook Live , Line Live ฯลฯ โดยระบุช่องทางหลักเพื่อป้องกันการสับสน และสามารถติดตามข้อมูลการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของนักศึกษาได้
จัดที่ มสธ.	3. กิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ <u>ให้งดกิจกรรมแบบเผชิญหน้าที่ยังไม่ได้เริ่มจัด ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป</u>	ทำกิจกรรมทดแทนตามคะแนนที่เหลือ โดยจัดส่งกิจกรรมทางไปรษณีย์ และมีลิงค์ให้ดาวน์โหลดกิจกรรมฯ
จัดที่โรงเรียน มัธยมศึกษา (130 แห่ง), มสธ. เฉพาะสอบ ออนไลน์และ walk-in exam, ศวน. เฉพาะ Walk-in exam	4. การสอบประจำภาค (วันที่ 30-31 มกราคม 2564)	4.1 การจัดสอบ ณ สนามสอบ ให้นักศึกษาสามารถเลือกสอบออนไลน์เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ให้นักศึกษาแจ้งความจำนงถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 4.2 การจัดสอบ Walk-in Exam และ E-testing (ภาษาอังกฤษ) ที่ มสธ. และศูนย์วิทย์พัฒนา งดจัดตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
บัณฑิตศึกษา	<u>งดกิจกรรมแบบเผชิญหน้าที่ยังไม่ได้เริ่มจัด ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป</u>	
จัดที่ มสธ และ ศวน.	5. สัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม ชุดวิชา	จัดกิจกรรมทดแทนออนไลน์ ผ่านทาง Moodle และ/หรือ MS - Teams
จัดที่ มสธ.	6. อบรมเข้มเสริมประสบการณ์ มหาบัณฑิตและดุขฎิบัณฑิต	จัดกิจกรรมทดแทนออนไลน์ ผ่านทาง MS-Teams
จัดที่ มสธ.	7. สอบปกป้องการศึกษาค้นคว้า อิสระ วิทยานิพนธ์ โครงการดุขฎิ นิพนธ์ และดุขฎินิพนธ์	จัดสอบปกป้องฯ ออนไลน์ ผ่านทาง MS-Teams
จัดที่ มสธ.	8. อบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ	งดจัดอบรมเข้มฯ และให้ศึกษาจากบทเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา 1 และ 2 (ออนไลน์)



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. 7022-7023

ที่ อว.0602.01/ว 1336 วันที่ 24 ธันวาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 14/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563

กองกฎหมาย
รับที่ 2198
วันที่ 24 ธ.ค. 2563
เวลา 10.23.4

เรียน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 14/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้

1. การจัดที่พักสำหรับนักศึกษาที่จำเป็นต้องทำกิจกรรม ณ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ควรจัดอย่างเหมาะสม โดยอาจจัดให้พักเดี่ยวเช่นเดียวกับการจัด State quarantine ของรัฐบาล
2. การคัดกรองนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ควรมากกว่าการวัดอุณหภูมิ โดยต้องดำเนินการเช่นเดียวกับการคัดกรองบัณฑิตและเจ้าหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา
3. ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายจังหวัด ดังนั้นการเฝ้าระวังเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครอาจไม่เพียงพอ จึงต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากทุกจังหวัด
4. ให้มหาวิทยาลัยติดตามและดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดอย่างเคร่งครัด
5. มหาวิทยาลัยควรเตรียมการและวางแผนโดยคำนึงถึงการเกิดสถานการณ์ที่อาจเกิดกรณีเลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ (worst case scenario)

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยงดกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าทุกกิจกรรม และให้จัดทำกิจกรรมทดแทน รวมถึงกรณีการจัดกิจกรรมของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (โครงการกำนันผู้ใหญ่บ้าน) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ (ตามเอกสารแนบ)
2. มอบให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เวียนแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยเรื่องนี้ให้หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องตามรายนามแจ้งท้ายทราบด้วยแล้ว

Om Low

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนสิทธิ์กุล)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

แจ้งท้าย ทุกหน่วยงาน

วาระที่ 8.2